



biệt nên không hiểu được hào quang Phật phóng ra là tiêu biểu cho trí huệ Phật. 18 ngàn cõi nước ở phương Đông đều hiện ra từ một nguồn ánh sáng, thì tất cả sẽ trở về với ánh sáng đó. Có nghĩa là tất cả chúng sanh đều có cùng một thể tánh sáng suốt như Phật.

Bồ Tát Văn Thù tượng trưng cho Căn bản trí đó là trí huệ sẵn có nơi mỗi chúng sanh. Do vì gần gũi, cúng dường các Đức Phật nhiều đời kiếp về trước, nên Ngài đã thấy diễm lành Phật hiện ra lần này, cũng giống như các Đức Phật đời quá khứ. Ngài nghĩ với diễm lành này Phật sẽ nói kinh đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Trong đoạn cuối phần trùng tuyên, Ngài Văn Thù có nói :

Kim Phật phóng quang minh.  
Trợ phát thực tướng nghĩa.

Thực tướng đây là chân lý tuyệt đối trước sau như một không sai không khác. Dù trải qua bao đời kiếp chân lý này vẫn bất biến. Nên hai muôn Đức Phật đồng một hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh cũng đều nói kinh Pháp Hoa. Nhật là mặt trời, Nguyệt là mặt trăng, Đăng là đèn, Minh là sáng. Nghĩa là trí huệ soi sáng khắp nơi của chư Phật đều như nhau. Và các Ngài cũng đều cùng hoài bảo, đem trí huệ vô biên của mình để khai ngộ chúng sanh. Nói lên diệu pháp để làm cho chúng sanh tin nhận nơi mình có Phật tánh và tin mình sẽ thành Phật.

Hành động phóng quang trước khi nói kinh Pháp Hoa của Đức Phật để phần nào giúp chúng sanh thấy được ba cõi, sáu đường trong pháp giới. Đây là điều chưa từng thấy, để có thể hiểu và chấp nhận những diệu pháp sắp nói. Phóng quang cũng là để gây sự chú tâm, chú ý của tứ chúng. Để mọi người lắng đọng thân tâm mà chuẩn bị đón nhận lời vàng của Phật.

## B- KẾT LUẬN

Dù được phân định dưới góc cạnh nào thì việc phóng quang của Đức Phật trước khi nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng là một diệu thuật, dùng để khai ngộ chúng sanh nhận ra nơi mình sẵn có Phật tánh và có thể thành Phật. Đó là bản hoài của tất cả chư Phật mười phương từ nhiều đời kiếp. Nhưng vì trong pháp hội không có người tỏ ngộ nên Phật phải dùng những tỷ dụ làm phương tiện để nói lên diệu lý nhất thừa, hay Phật thừa và đây cũng là chủ đích của Phật nói lên kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và cũng nhờ đó mà ngày nay chúng ta được diễm phúc biết mình có hạt giống Phật, sẽ thành Phật, để từ đó vững tin mà tu tập để Phật quả viên thành. Mong thay !

Học viên MỸ CHÂU

18-02-02

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- 1.- Kinh Pháp Hoa (Hòa Thượng Thích Trí Tịnh)
- 2.- Kinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải (HT.Thích Thanh Từ)
- 3.- Pháp Hoa Huyền Nghĩa (Mai Thọ Truyền)